

MB mở rộng gói vay "Dream Home" đồng hành cùng người trẻ xây dựng tổ ấm

19:23 26/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Tiếp nối thành công này, MB cam kết tiếp tục mở rộng gói vay "Dream Home" đồng hành cùng người trẻ xây dựng tổ ấm trong năm 2025, không giới hạn quy mô, nhằm giúp người trẻ hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà ở.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa thông báo về thành công của gói vay "Dream Home" dành riêng cho khách hàng trẻ, với dư nợ đạt trên 3.000 tỷ đồng và hơn 2.000 khách hàng được hỗ trợ sau hơn một năm triển khai.



Tiếp nối thành công này, MB cam kết tiếp tục mở rộng chương trình trong năm 2025, không giới hạn quy mô, nhằm giúp người trẻ hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà ở. Ưu điểm nổi bật của gói vay "Dream Home": Thời hạn vay linh hoạt lên đến 35 năm, giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Hạn mức vay cao, tối đa 80% giá trị tài sản, thẩm định tại thời điểm mua nhà, tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng.

Đáng chú ý, ưu đãi thanh toán trong 5 năm đầu, khách hàng chỉ cần trả lãi, không phải trả nợ gốc; 5 năm tiếp theo, chỉ phải trả tối thiểu 15% nợ gốc. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, thẩm định đến giải ngân được thực hiện trên ứng dụng ngân hàng số MB, mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng. Ngoài việc cung cấp tín dụng, MB còn mang đến các giải pháp tài chính toàn diện như đầu tư tự động và các kênh tích lũy hiệu quả, giúp khách hàng trẻ tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản. Hệ sinh thái tài chính của MB, bao gồm các công ty bảo hiểm liên kết, cũng cung cấp các giải pháp bảo vệ khoản vay, đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng trong trường hợp xảy ra rủi ro.



Ông Vũ Hồng Phú, thành viên ban điều hành MB, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng việc sở hữu một ngôi nhà là mục tiêu quan trọng của nhiều người trẻ. Với gói vay 'Dream Home', MB mong muốn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trẻ hiện thực hóa ước mơ an cư, đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện để họ yên tâm xây dựng tương lai."

Với cam kết mạnh mẽ và các giải pháp tài chính linh hoạt, MB hy vọng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trẻ trên con đường chinh phục ước mơ sở hữu ngôi nhà

mơ ước.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/mb-mo-rong-goi-vay-dream-home-%E2%80%93-dong-hanh-cung-nguoi-tre-xay-dung-to-am>